

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI: TỈNH BÌNH DƯƠNG CÓ NHỮNG KHỞI SẮC TRONG CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng đối với mỗi quốc gia, nhất là ở các nước đang phát triển. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, Việt Nam đã chủ động hội nhập với thế giới, tận dụng nguồn lực quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là biện pháp thực hiện chủ trương giải quyết vấn đề an sinh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ lao động, tác phong làm việc... Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã đưa hàng chục ngàn người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức hợp tác lao động và chuyên gia, với mục tiêu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa hai bên. Đối với nước ta, việc xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với các nước; còn đối với các quốc gia nhận lao động sẽ thu được những lợi ích đáng kể, bù đắp nguồn nhân lực vào những ngành bị thiếu hụt để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng quan hệ và nâng cao uy tín với các nước cung cấp lao động.

Chương trình EPS:

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS), có hiệu lực từ ngày 16/8/2004. Theo quy định của Luật này, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định; việc giới thiệu, quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thực hiện. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ với các nước để phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc.

Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB) được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ là cơ quan phái cử lao động, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có nhiệm vụ: phối hợp tổ chức thi tiếng Hàn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhập thông tin hồ sơ của người lao động vào hệ thống SPAS của Hàn Quốc để giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, xin cấp visa và tổ chức cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc.

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) được Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao nhiệm vụ là Cơ quan tiếp nhận lao động, có nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, hỗ trợ thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ lao động nhập cảnh.



Người lao động đăng ký dự thi Tiếng Hàn tại Bình Dương

Tại Bình Dương, chương trình EPS được triển khai từ năm 2007; Được sự phân công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đã kịp thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Lao động ngoài nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tiếp nhận thông báo của Trung tâm lao động ngoài nước, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, Đài phát thanh và truyền hình địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu và vận động người dân tham gia chương trình; Đồng thời lồng ghép vào các phiên Giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ thường xuyên tại Trung tâm, tư vấn tập trung cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.v.v..

Trung tâm DVVL tổ chức tiếp nhận đăng ký cho người lao động tham dự các kỳ thi Tiếng Hàn, hỗ trợ người lao động thi đạt kỳ thi Tiếng Hàn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về Trung tâm Lao động ngoài nước để chờ được tuyển chọn.

Ngoài ra, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương còn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Tiếng Hàn chuẩn chương trình EPS – Topik cho các bạn trẻ có nhu cầu tham gia Chương trình EPS với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.

Từ khi thực hiện Chương trình đến nay, tỉnh Bình Dương có khoảng 400 lao động đã đi theo Chương trình EPS. Riêng giai đoạn từ năm 2017 đến 2023 chỉ có 46 lao động được xuất cảnh theo Chương trình trên do các yếu tố khách quan nên số lượng lao động đăng ký tham gia thi tiếng Hàn cũng giảm hẳn so với những năm trước; Nguyên nhân do dịch Covid diễn ra trong thời gian dài, điều kiện di chuyển hoặc làm việc cũng bị hạn chế. Mặt khác trong những năm gần đây các khu công nghiệp tại Bình Dương phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm cho số lượng lớn lao động đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, do đó nhu cầu xuất khẩu lao động cũng hạn chế hơn.



Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Tuy nhiên, bước vào năm 2024 số lượng người lao động đăng ký thi Tiếng Hàn tăng 200% so với những năm trước. Cụ thể, có 87 lao động đăng ký tham gia dự thi và 19 lao động đã vượt qua kỳ thi Tiếng Hàn, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy, lao động tỉnh nhà đã quan tâm nhiều hơn đến thị trường lao động ngoài nước, đặc biệt là đi làm việc tại Hàn Quốc. Người lao động có nhiều lựa chọn ngành nghề khi xuất khẩu lao động Hàn

Quốc như cơ khí, chế biến thực phẩm, kim loại, luyện kim, dệt may, xây dựng... Các công việc nhìn chung đều có tính ổn định và mức thu nhập hấp dẫn.

Đi làm việc tại hàn Quốc, Người lao động đã góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, văn hoá, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế; nhiều người khi về nước tiếp tục tham gia có hiệu quả vào thị trường lao động trong nước với tinh thần, ý thức trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng tay nghề cao, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước (hàng năm, số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng từ 2,5 đến 3 tỷ USD). Người lao động không chỉ thoát nghèo, mà còn có khả năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người thân đầu tư sản xuất, kinh doanh; đặc biệt tại những địa phương có nhiều người lao động đi làm việc ở nước ngoài, diện mạo quê hương có nhiều thay đổi với nhà cửa khang trang, hiện đại, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm./.

TRUNG TÂM DVVL TỈNH BÌNH DƯƠNG